


ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม  
สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน  
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “ดร.-ยธ สงบศึกปล่อยศาลชี้ขาด” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๒. “สั่งปรับหม่อมเต๋านา ๕๐๐ บ. จ้องหน้าอัยการคดีจำนำข้าว” จากหนังสือพิมพ์ มติชน  
ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ ข่าวสด

	P.A.T. I.C.H.O.N INFORMATION CENTER	Subject Headings:
Source :	ไทยโพสต์	
Date : 20 ส.ค. 2560	Page : 610	No :

# ‘ดร.-ยธ.’สงบศึกปล่อยศาลชั่งขาด

ไทยโพสต์ • พยานคดีครูจอมทรัพย์ยันตรงกันคนขับรถชนเป็นชาย ระบุได้ให้การต่อศาลไปแล้ว สาบานพูดตามที่เห็นเหตุการณ์ ไม่มีใครเสนอเงินจ้างวาน ส่วนอดีตสามีผู้ขอรี้อฟื้นคดีใหม่บอกวันเกิดเหตุอยู่บ้านกับภรรยา เผยเจียมเพราะทนายกำชับเกรงจะเสียรูปคดี ขณะที่ยุติธรรม-ตำรวจลงบันทึกปล่อยเป็นหน้าที่ศาลพิสูจน์ความจริง ด้าน

สมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชนร้อง “ผบ.ตร.” ปกป้องสิทธิผู้ขอรี้อฟื้นคดีได้อย่างอิสระ ปราศจากการคุกคามทุกรูปแบบ คดีนางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร อายุ 54 ปี อดีตข้าราชการครู จ.สกลนคร ซึ่งถูกพนักงานสอบสวนยื่นฟ้องขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต ถูกศาลฎีกาพิพากษาตามศาลชั้นต้นจำคุก 3 ปี 2 เดือน

ต่อมาได้รับพระราชทานอภัยโทษ ก่อนจะร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมให้ช่วยรี้อฟื้นคดี เนื่องจากมีหลักฐานใหม่ยืนยันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

ล่าสุด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา นางทองเรศ วงศ์ศรีชา หนึ่งในพยานคดีนี้ ยืนยันตรงกับพยานอีกคนว่า “คนขับรถเป็นผู้ชาย” นางทองเรศ อายุ 51 ปี มีอาชีพทำ

นา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 57 บ้านนาคู่ หมู่ 2 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม เป็นเพื่อนกับนางทัศนีย์ ทาญพยัคฆ์ อายุ 61 ปี โดยทั้งสองเป็นพยานในคดีดังกล่าว

นางทองเรศบอกว่า วันเกิดเหตุนางทัศนีย์ชักชวนไปร่วมงานบุญแจกข้าวที่ ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร โดยนั่งซ้อนท้าย

อ่านต่อหน้า 10

## ‘ศร.-ยธ.’

จักรยานยนต์คันดำดริ่ม สีขาว ทะเบียน น. 2744 นครพนม กระทั่งได้จะเดินทางกลับ ที่ทำนาคู่ ดนาคู่ ระหว่างทางหลวงหมายเลข 2031 ลายธาตุน้อย-นาเหนือ ช่วง บ.ลร้างเม็ก จ.ท่าลาด ได้ยินเสียงเร่งเครื่อง รถยนต์มาด้วยความเร็วสูง ขับแซงรถที่ตน ซ้อนท้ายไปอย่างรวดเร็ว กระทั่งเห็นรถคัน ดังกล่าวพุ่งชนจักรยานนาเยลือ พ้อบ่ารุง (ผู้ ลาย) ทำให้ร่างปลิวกระเด็นตกพื้น

“ลำพังผมเห็นคนขับรถไม่ทราบว่าเป็น รถกระบะหรือรถเก๋ง เพราะคนนั่งซ้อนท้าย ดูอยู่ห่างจุดเกิดเหตุประมาณ 30 เมตร ซึ่งมี แสงไฟจากจักรยานยนต์ของนางค์คันนี้ส่องเร้น ถึง มีตประตูดึงคนขับเดินลงมา คนขับมี ลักษณะท้วม สวมรองเท้าหนัง เสื้อแขนยาวสี ดำ เดินลงมาดูนายหรือ คนถูกรถชน แล้วจึง เดินขึ้นเร่งเครื่องขับหลบหนีไป หลังเกิดเหตุ ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร เพราะผู้ประสบเหตุถูกรถชน ไม่ใช่ญาติพี่น้องตนและนางค์คันนี้เลย”

เคยกล่าวต่อว่า จนเหตุการณ์ผ่านไปสัก ระยะเวลา นางค์คันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่า หลังที่พบเห็น เหตุการณ์ในวันนั้น ยินยันและคุยกันกับนาง ค์คันนี้ว่าคนขับเป็นผู้ชาย มาดูร่างกายแล้วบอกว่าคน ที่ต้องโทษจำคุกกลับกลายเป็นผู้หญิง แต่ก็ไม่ได้ ใส่ใจอะไร กระทั่งมีหมายศาลเรียกให้ไปเป็น พยานชั้นศาล ขณะที่ถูกกล่าวว่าเป็นผู้ขับรถชน คนตายทวามภายหลังว่าติดคุกในเรือนจำแล้ว หลังจากไปชั้นศาลในวันนั้นเป็นครั้งแรกและ ครั้งเดียวพร้อมกับนางค์คันนี้

“ยังพบเห็นนายลับ วาปี ซึ่งทราบว่าเป็นผู้ออกมารับสารภาพว่าเป็นผู้ขับรถชนตัว จริง พบเห็นตัวและเดินผ่านกัน แต่ไม่ได้คุย กันเพราะอยู่กันคนละห้อง และศาลได้เรียก เข้าห้องพิจารณาคดีละคน ซึ่งก็พบด้วยว่า นายลับก็มีรูปร่างลักษณะท้วม” นางทองเรศ กล่าว และว่า พอถึงคิวตนให้การเป็นพยาน บนชั้นศาล ศาลได้ถามว่าตนขับรถคันก่อเหตุ เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย จึงตอบศาลไปว่าคนขับ รถชนเป็นผู้ชาย ไม่ใช่ผู้หญิง ซึ่งศาลก็ถามแค่นี้ ลั้นๆ

## พยานสาบานพูดความจริง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างนางทอง เรศให้สัมภาษณ์พลางพนมมือไหว้พร้อมกล่าว สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และองค์พระอัฐพนม ว่า “ทุกถ้อยคำที่พูดและให้การในศาลไปนั้น ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมาเสนอเงินหรือให้สินจ้างแต่ อย่างไม่เคยให้พูดช่วยเหลือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้ง ลั้น สิ่งที่ได้พูดไปนั้น ก็พูดตามที่พบเห็นเหตุ การณ์มาเท่านั้น”

ขณะที่อดีตสามีครูจอมทรัพย์ได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์เดลินิวส์ ว่าสาเหตุที่ไม่ยอม เผยหน้าตาและตัวตน เนื่องจากยังรับราชการ อยู่ โดยมีตำแหน่งเป็น ผอ.อพ.ชมชนแห่งหนึ่ง จึงอยากจะทำเรื่องลือให้ความเห็นใจ คอยช่วยเหลือ อะไรที่สิ่งผลประโยชน์ต่อครอบครัว เพราะที่ผ่าน มาโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์โซเชียลมีเดียโจมตี อย่างหนัก

“ผมก็หวังจะตอบได้เช่นไร เนื่องจาก ทางหมายความฝ่ายอดีตภรรยาสั่งห้ามพูด เกรง จะเสียรูปคดีในชั้นศาล แต่ถึงอย่างไรก็ยัง เชื่อมมั่นในความบริสุทธิ์ของครูจอมทรัพย์ และ กระบวนการยุติธรรมของศาลไทย” เขากล่าว และตอบคำถามที่ว่า ที่มีคนกล่าวหาว่าแท้จริง แล้วผู้ที่ขับรถชนคนตัวจริงคืออดีตสามี แต่ครู จอมทรัพย์ยอมรับผิดชอบ “จะเป็นไปได้อย่างไร ในเมื่อวันเกิดเหตุผมอยู่กับครูจอมทรัพย์ที่ บ้าน ซึ่งที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน คดีพิเศษหรือทางตำรวจเดินทางมาสอบปากคำ แต่ยังไม่ได้มีการเรียกให้การในชั้นศาลแต่อย่างใด”

พ.ต.อ.สุภูฏี อารยวุฒิ รองปลัดกระ ทรวงยุติธรรม กล่าววว่า กระบวนการยุติธรรม มีหน้าที่ช่วยเหลือทำให้ทางจอมทรัพย์ได้ไป พิสูจน์ตัวเองได้อีกครั้งในชั้นศาล เนื่องจากศาล ฎีกาตัดสินไปแล้วว่ามีความผิด โดยกระทรวง ยุติธรรมขอให้มีการรื้อฟื้น เนื่องจากมั่นใจ พยานหลักฐานใหม่ และต้องนำไปสืบพยานว่า นางจอมทรัพย์ไม่ได้กระทำความผิด

พ.ต.อ.สุภูฏีกล่าวว่า ส่วนเรื่องความขัด แย้งให้มองข้ามตรงนั้นไป แต่ต้องขอขอบคุณ สื่อมวลชนที่ทำให้สังคมสนใจ เพราะมีความ รู้สึกว่า 2 หน่วยงานขัดแย้งกัน ซึ่งหน้าที่ตำรวจ คอยดูแลความสงบเรียบร้อย ส่วนกระทรวง ยุติธรรมดูแลเหยียบยื่นความยุติธรรม ให้กับ ประชาชน จะทำให้ต้องมีการปรับปรุงในการ ทำงานต่อไป

## มีหลายคดีไม่เป็นธรรม

“เพราะในความเป็นจริง ประชาชน ที่ไม่ได้ความเป็นธรรม ยิ่งมากขึ้นไปอีกใน การหาความเป็นธรรมให้กับตนเอง โดยไม่มอง เรื่องของครู แต่ให้มองเรื่องอนาคต ซึ่งมอง ว่าอาจไม่ใช่เพียงเฉพาะกรณีนี้ไม่ได้ได้รับความ ธรรม แต่ทราบว่ามีหลายคดีเช่นกัน หรือ หากความยุติธรรมให้กับประชาชน และช่วย เติลกรรวมกัน ฝ่ายที่สูญเสียอาจจะพัฒนาไปสู่การ แก้ไข” รองปลัดกระทรวงยุติธรรมระบุ

นายสุวัฒน์ ติบุตรธรรมะ รัฐมนตรีที่ ว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่อง ของคดีนางจอมทรัพย์อยู่ที่ศาลแล้ว ต้องดูที่ ศาลว่าจะพิจารณายังไง ส่วนของกระทรวง ยุติธรรมได้เข้าไปเกี่ยวข้อง คือเรื่องการใช้ไป ให้การช่วยเหลือนางจอมทรัพย์ ในตอนที่นาง จอมทรัพย์เข้ามาขอรื้อฟื้นคดี โดยช่วยเรื่องคำ ใช้จ่ายค่าทนายและค่าธรรมเนียมศาล กระทั่ง นำมาซึ่งการรื้อฟื้นคดีที่ชั้นศาล

นายสุวัฒน์อีกกล่าวต่อว่า อีกประเด็นคือ เราต้องเตรียมการไว้ว่า ถ้าคดีนี้ถึงที่สุดแล้ว ออกมาแบบไหน กระบวนการยุติธรรมจะต้อง เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เราก็เตรียมการ ที่จะเข้าไปทำตรงนั้น อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของ เราที่สำคัญที่สุดคือการดูแลการเข้าถึงสิทธิและ ความยุติธรรมของทุกกลุ่มทุกฝ่าย

ทางด้าน พล.ต.อ.ปวิญญา มาบ่น จเร ตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน คดีนี้ ได้ให้สัมภาษณ์ที่สำนักงานตำรวจแห่ง ชาติ ว่าคืนวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา ได้ร่วม บรรลุร่วมกับ พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา ผบ.ช. 4 และคณะทำงาน โดยหลังการประชุมได้ ขออนุมัติจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้ บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผ.บ.ตร.) ให้หยุด ดำเนินการเรื่องนี้ไปก่อน เนื่องจากเรื่องนี้ดำเนิน การไปถึงศาลแล้ว เราจึงมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลการสืบสวน ซึ่งจะมีการได้สวนวัน

คือ ยาน จอมพรหมทัณฑ์ ส่วนการฆ่าเป็นกรรมอัน  
คงสืบสานต่อเนื่อง ยังมีโมฆะวิบากกรรมแสวง  
ศาลประโยชน์จากเรื่องโจ่งโจ่ง

พล.ต.อ.บุญญา กล่าว ว่า วันนี้ประว  
ชนและสื่อเริ่มเข้าใจแล้วว่าเรื่องราวเหล่านี้  
เป็นมรดกทางใจ เริ่มติดตามไปถึงแก่นรวม  
ของคดี แก่นราวคือหลังจากคดีเกิดและจบ  
ไปแล้วมีคนบอกว่าขบวนการ รกกับคนค  
้างอยู่ด้วยกันหรือเวลา นี่คือนิติที่อยากให้  
ประชาชนรับรู้ ส่วนกลุ่มคนที่ทำกันเป็นขบวน  
การหรือดำเนินการกันมาที่ไม่ถูกต้องนั้น คำ  
รวจจะสืบสวนต่อเนื่อง แลการแจ้งข้อหา ถ้า  
เราไปแจ้งเหตุถ้าเราขัดขวางไม่ให้ไกล่เกลี่ย  
เรื่องราวต่างๆ เข้าสูศาล เพราะเรื่องทั้งหมด  
ตั้งไปทีละอยู่ ส่วนคดีทางคดีไม่พอพูด  
“ปัญญา” ประชดตราม

จกรตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า สิ่งแรก  
ที่อยากบอกทุกคน เรื่องที่ข้อหรือพินัยเป็น  
สิทธิ์ เราเข้าใจ เมื่อใช้สิทธิ์เราก็สนับสนุน  
ส่วนกระบวนการต่างๆ ที่เกิดจากการใช้สิทธิ์  
มีคนไปหาประโยชน์ตำรวจก็จะไปดำเนินการ  
ยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มุ่งทำ  
ร้ายใคร และบ่ก้องใคร ลูกน้องเราถ้าผิดก็  
ต้องลงโทษทางวินัยอาญาไป ขณะเดียวกัน  
อยากให้สังคมดูคดีคดีเรื่องราวที่เกิดขึ้น  
ต้นเหตุมาจากตรงไหน สิ่งที่เกิดประกอบด้วย  
อะไรบ้าง ถึงยึดความมาถึงวันนี้ได้

“เช่นรอกกับคนต้องอยู่ด้วยกันในเวลา  
ในวันที่ 1 มีนาคม 2548 เวลา 20.30 น.  
มันต้องอยู่ตรงนั้น แต่ถ้ารอกกับคนที่ถูกกล่าว  
อ้างไม่ได้อยู่ด้วยกัน มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ สิ่ง  
เหล่านี้จึงอยากให้เห็นประชาชนได้คิด เวลา  
มีเรื่องราวต่างๆ ปรากฏตามสื่อ โดยส่วนตัว  
ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนผู้ที่กำลังดูทีวีดู  
เรื่องราวต่างๆ แล้วอิน บางคนอกจน้ำตาไหล  
มีผมไปเตะปลั๊กเข้าทีวีมันดับ ก็ขอโทษด้วย”  
พล.ต.อ.บุญญา กล่าว

วันเดียวกัน สมาคมสิทธิเสรีภาพของ  
ประชาชน (สสส) มีจดหมายเปิดผนึกถึง  
พล.ต.อ.จักรทัณฑ์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการ  
ตำรวจแห่งชาติ (ผ.ต.จ.) เรื่องการให้ความ  
เป็นกรรมแก่ประชาชนที่ร้องขอหรือพินัยคดีขึ้น  
พิจารณาใหม่ โดยเรียกร้องระบุ ว่า ตามที่ครู  
จอมทรัพย์ ที่ถูกจับเมื่อปี 2549 และได้รับ  
โทษจนครบกำหนด แล้วยืนยันความบริสุทธิ์

มีศาลยังมีผู้เกี่ยวข้องมาคิดในคดีที่รอก  
เป็นรายไ้มีผู้เสียชีวิต ต่อมาจึงยกเอา  
ของว่าทำเป็นผู้กระทำผิดตัวจริง จนสังคม  
มีภาพกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง มีกา  
ตั้งคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมของไทย ที่  
ยังไม่มีการปฏิรูปอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ทางใจ เมื่อทราบว่าเรื่องนี้แล้ว  
ความไม่พอใจให้กับพนักงานสอบสวนในคดีนี้  
ที่ออกมาเกินกว่าขั้นตอนการสอบสวนนั้น  
เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง พร้อมทั้งออกมา  
เตือนผู้ร้องเรียนที่หรือพินัยคดีว่า หากทว่า  
ว่าผู้ร้องเรียนผิดจริง จะทำการฟ้องกลับใน  
ข้อหาแจ้งความเท็จนั้น

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน มี  
ความเห็น ว่า 1.เจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย ตัว  
แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องลบเลิม  
ให้ผู้พินัยคดี ออกมาและขอให้หรือพินัยคดีโดย  
มีพยานหลักฐานใหม่ หรือมีข้อเท็จจริงที่ขอ

จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนได้แสดงออก  
ทั้งทางวาจา พยาน หลักฐาน อย่างก็ละ  
ปราศจากการท่มงู คุณคาม ในทุกรูปแบบ  
ตามขั้นตอนของกฎหมาย หากมีการกล่าว  
ที่เป็นเท็จ ก็ควรปล่อยให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน ไม่  
มีความจำเป็นต้องออกมากล่าวโทษล่วงหน้า  
ซึ่งอาจทำให้เกิดความหวาดกลัวโดยไม่จำเป็น  
**ร้อง ดร.ปกป้องสิทธิ ประชา.**

2.ควรให้การคุ้มครองผู้ขอให้หรือพิน  
คดี พยาน และญาติ เพื่อให้สามารถแสวงหา  
พยานหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของ  
ตนได้อย่างเสรี เพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่ปรากฏ  
และมีการลงโทษผู้ที่กระทำผิดตัวจริง ไม่ว่าผู้  
กระทำผิดจะเป็นใครก็ตาม

3.การหาหลักฐานไม่ควรเป็นภาระของ  
ผู้ขอให้หรือพินัยคดี แต่ควรเป็นหน้าที่ของเจ้า  
หน้าที่ตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ  
ยุติธรรมทุกระดับ ในการอำนวยความสะดวก  
สะดวกและให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานที่จำเป็น  
เพื่อให้ผู้ขอหรือพินัยคดีสามารถเข้าถึงพยาน  
หลักฐานได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ตาม  
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ท้ายที่สุดนี้ ขอให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงความ  
ยุติธรรมเป็นหลักสำคัญ เคารพศักดิ์ศรีความ  
เป็นมนุษย์ของบุคคล และควรส่งเสริมและ  
สนับสนุนกรณีที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดี  
ในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐาน  
ที่ดีให้กับสังคมไทย สร้างความยุติธรรม และ  
ไม่ปล่อยให้คนผิดลอยนวลอีกต่อไป

ทางเพจเพชฌิ Pittbulzone ของนาย  
ณัชพล สุพัฒนะ ประธานชมรมมิตรภาพ  
พิศบูล ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการ “ผ่าเข็ดหน้า  
ชันน้ำคานแพะ” ด้วยการเปิดระดมเงินให้ถึง

ถึงหมื่น (เขียนโดยใจจุมจอมทรัพย์ และ  
เมื่อก่อนใคร ใครจะบอก “บ่บ่บ่บ่” ทรูซิมการ  
วิจาก ยอดล่าสุด 997,275.90 บาท ยิ่งท  
อยู่ที่ 2,754.10 บาท ผมจะเอาเงินส่วนตัว  
เต็มลงเงินที่กอดพระโง่ล้านเพอติ เพื่อจะให้  
เสวยรส จำว่า ขอบคุณทุกร้อยที่มาช่วยกัน  
จนเป็นล้านครับ”

นายณัชพลได้ระบุในคอมเมนต์ด้วย  
ว่า “โปรดอ่าน เราจะไปได้ไปในทิศทาง  
เดียวกัน ... ผมคุยกับ คุณครูล่าสุด ครูบอกว่า  
เงินจำนวนนี้ ถึงแม้ได้ก็ไม่เข้าใจ แต่คิดจะ  
ช่วยแก้คดีจนจบแล้ว และถ้าจนจบก็ ก็ยัง  
ไม่ขอรับตอบนี้ ขอเป็นพลังคดีจนครบ”

ที่บ้านเลขที่ 9 หมู่ 1 บ้านพระของใจ  
ดพระของ อ.นวม จ.นครพนม นางแพงศรี  
พ้อมำรุ่ง อายุ 60 ปี โอรสสาวของนายเหลือ ผู้  
เสียชีวิตจากเหตุการณ์จมน้ำจนเป็นคดี  
ดังกล่าว เล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นมา 12 ปี  
แล้ว ตอนนั้นมีอายุ 76 ปี ในวันเกิดเหตุ  
บิดาได้ชวนเพื่อนผู้เฒ่าเป็นชาย 2-3 คน ขึ้น  
รถจักรยานคนละคันเพื่อไปดูเหมอิล้าง ซึ่ง  
อยู่ห่างจากตัวบ้านประมาณ 300 เมตร โดย  
มีบิดาตนเป็นนำหน้า หลังปีน เลาะเลนซ้าย  
ข้ามสะพานลำน้ำยังไปได้ 100 เมตร พี่ช  
กอกตัวดำบล มุ่งหน้าไป บ.สร้างเม็ก หมู่ 7  
ซึ่งมีงานบุญแจกข้าวฝั่งขวามือของริมถนน  
ก่อนจะถึงตัวงานแค่ 100 เมตร ได้มีรถยนต์  
คันที่ก่อเหตุชนแม่รถจักรยานยนต์ข้ามฝั่งกับ  
เลนพุ่งชนบิดาตนจนกระเด็นตกลงกลางถนน  
เสียชีวิต

นางแพงศรีกล่าวว่า ต่อมาทราบว  
ตำรวจจับกุมนางจอมทรัพย์ แผนเมืองโคตร  
ผู้ขับรถชนบิดาตนได้แล้ว แต่แล้วจู่ หลัง  
เกิดเหตุได้มีกลุ่มบุคคลมาพาที่บ้าน เพื่อจะ  
ทำสัญญาจ่ายเงินให้จำนวน 100,000 บาท  
แต่ตนร้องขอเงิน 150,000 บาท ในสัญญา  
ระบุจะจ่ายเงินให้ในวันที่ 2 ธ.ค.2556 แต่ก  
ไม่ได้มาจ่าย กระทั่งมีหนังสือจากศาลจังหวัด  
นครพนมนัดให้ไปรับเงินที่ศาลในวันที่ 2 ธ.ค.  
2557

“ขณะไปที่ศาลก็ได้พบกับนางจอมทรัพย์  
อยู่ในชุดนุ่งโขนเรือนจำพร้อมผู้คุมมาด้วย  
แต่ก็ไม่ได้พูดคุยกันเพราะนั่งคนละฝั่ง เนื่อง  
จากยังน้อยใจ ที่ฉันคิดว่าครูคนนี้ขับรถชนพ่อ  
ฉันเสียชีวิต ทำไมไม่มีการพิจารณาร่วมงานศพ  
เลย” นางแพงศรีกล่าว และว่า หลังศาลนัด  
ให้มารับเงิน 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย  
รวมเป็นเงิน 170,000 บาท แต่ก็ไม่มีวาระเป็น  
เงินของผู้ใด ในศาลยังได้พบกับนายลับ วาดปี  
ผู้ซึ่งตนทราบภายหลังว่าออกมาขอรับสาร  
ภาพผิด เป็นคนขับรถชนบิดาตาย จึงได้  
ถือสิทธิกระ โม่ให้มีเราซึ่งกันและกัน

Source :

มติชน

Date :

20 ม.ค. 2560

Page :

9

No :

60024499

## สั่งปรับ'หม่อมเต่านา'500บ. จ้องหน้าอัยการคดีจ่านำข้าว

เมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายวิรุฬห์ แสงเทียน รองประธานศาลฎีกา พร้อมองค์คณะ 3 คน ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำสั่งคดีละเมิดอำนาจศาล ที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีกล่าวหา ม.ล.มิ่งมงคล ไสยกุล อดีตนักเขียนบทภาพยนตร์และผู้กำกับภาพยนตร์ และนายธรรต วันพฤหัสบดี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) การศาสนา สภาผู้แทนราษฎร มีพฤติการณ์แสดงท่าทาง จ้องหน้า และเดินตามคณะพนักงานอัยการที่ว่าความคดีโครงการรับจ่านำข้าว ที่อัยการสูงสุด (อสส.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น. ระหว่างการหยุดพักพิจารณาคดี ซึ่งอัยการได้ยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม องค์คณะได้มีหมายเรียกบุคคลทั้งสองมาสอบถามข้อเท็จจริง ซึ่งทั้งสองรับว่าตามวันเวลาดังกล่าวได้เห็นไปมอหน้าคณะอัยการจริง ซึ่งศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะวินิจฉัยจริง จึงงดการไต่สวนและนัดฟังคำสั่งในวันนี้ โดยในวันนี้ ม.ล.มิ่งมงคล พร้อมด้วยทนายความ และนายธรรตมาฟังคำสั่ง

องค์คณะพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์

ของ ม.ล.มิ่งมงคลและนายธรรต เข้าไปเยี่ยมระยะประชิดและจ้องหน้าในลักษณะคุกคามพนักงานอัยการ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในคดีไม่ระงับยับยั้งโครงการรับจ่านำข้าว ทั้งที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำในศาล จึงมีคำสั่งว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ไม่รักษาความสงบเรียบร้อยในศาล ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 มาตรา 18 วรรคสอง และประมวลกฎหมายพิจารณาแพ่ง มาตรา 31 (1) และมาตรา 33

ส่วนนายธรรต แม้ไม่ยอมรับตามข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยอ้างว่าไม่ได้เดินตามพนักงานอัยการในระยะประชิด ไม่ได้ถ่ายรูปพนักงานอัยการ แต่เห็นว่านายธรรตมาด้วยกันกับ ม.ล.มิ่งมงคล และเดินทางกลับด้วยกันตามหลักฐานภาพถ่ายในศาล จึงเชื่อได้ว่า หากมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นคงเข้าไปช่วยเหลือ ดังนั้น นายธรรตจึงเป็นตัวการร่วมกับ ม.ล.มิ่งมงคล แต่เป็นการกระทำที่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษสถานเบา สั่งปรับผู้ถูกกล่าวหาคนละ 500 บาท

ม.ล.มิ่งมงคลกล่าวว่า ศาลมีคำสั่งแล้วจะเขียนข้อความในเฟสบุ๊กส่วนตัวให้อ่าน ส่วนวันนัดไต่สวนคดีจ่านำข้าวคงไม่ได้มาให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ แต่หากต่อไปมีเวลาว่างก็คงจะมา